

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพอากาศที่ ๒

โดย : พันเอก สันทนา ช่วยเจริญสุข

สาขาวิชา : การทหาร

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : พันเอก

(สมบัติ พิมพ์)

วัน เดือน ปี

การศึกษาวิจัยในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพักกองทัพอากาศที่ ๒” เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพอากาศที่ ๒ ซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านในหลายๆเรื่อง เช่น ด้านการดูแลสาธารณูปโภค ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการจัดเก็บค่าส่วนกลาง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการหมู่บ้าน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้านและเพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยมีขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหาคือการศึกษาแนวความคิดในการบริหารจัดการ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมและแนวคิดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำการศึกษาเฉพาะหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ โครงการ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาเอกสาร และใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In depth Interview) จากคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกหมู่บ้านโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงและใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยคือทำให้ทราบสภาพปัญหาการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพอากาศที่ ๒ ทราบแนวทางในการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการ กองทัพอากาศที่ ๒ และสามารถนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ผลการวิจัยครั้งนี้ คือกรรมการหมู่บ้านควรเลือกรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของหมู่บ้าน ควรจัดเก็บค่าส่วนกลาง ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหมู่บ้านและการพัฒนาหมู่บ้าน ต้องบริหารจัดการงบประมาณของหมู่บ้านอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรมีการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรแบ่งงานกันทำในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
กรรมการ ควรมีการประสานงานกับทางกองทัพภาคที่ ๒ และเทศบาลตำบลโพธิ์กลางอย่างต่อเนื่อง ควรให้
ความสำคัญกับการดูแลสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านและในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางถ้ามีการชำรุด
เสียหายควรซ่อมแซมด้วยความรวดเร็วและสมาชิกในหมู่บ้านควรให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งกรรมการ
หมู่บ้าน โดยผู้ที่ตนจะเลือกเข้ามาทำหน้าที่กรรมการหมู่บ้านต้องเลือกคนที่มีลักษณะผู้นำที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่าการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพภาคที่ ๒ นี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ใน ๓ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นยังมีโครงการอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการบริหาร
จัดการที่แตกต่างจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพภาคที่ ๒ ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป